

FOOMA JAPAN 2019 งานแสดง “เครื่องจักรอาหาร” และ “เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร” สุดยิ่งใหญ่ของเอเชีย เตรียมเปิดฉาก 9-12 กรกฎาคม 2019 ณ โตเกียวบิกไซต์ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น



- คาดว่าผู้เยี่ยมชมงานมากกว่า 100,000 คนจะเข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีอาหารสุดยิ่งใหญ่ของเอเชีย -

FOOMA JAPAN (International Food Machinery & Technology Exhibition) คืองานแสดงเครื่องจักรอาหารและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารครบวงจรที่ดึงดูดผู้จัดแสดงสินค้าจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอาหาร ตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบไปจนถึงการบรรจุและกระจายสินค้า โดยเน้นไปที่เครื่องจักรผลิตอาหารและแปรรูปอาหาร

(รูปภาพ: <https://kyodonewsprwire.jp/img/201904045098-O1-697zHMG2>)

งานแสดงสินค้าประจำปีที่มีประวัติสืบทอดมาอย่างยาวนาน ได้ฉลองครบรอบ 42 ปีของการจัดงานในปีนี้ งานนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยคาดว่าจะมีผู้เยี่ยมชมงานมากกว่า 100,000 คนทั้งจากในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศมาร่วมสัมผัสความเป็นเลิศของเครื่องจักรผลิตอาหารและแปรรูปอาหารของญี่ปุ่น

ภาพรวมของงาน FOOMA JAPAN 2019

ระยะเวลา: วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม ถึงวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2019

สถานที่: โตเกียวบิกไซต์ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (<http://www.bigsight.jp/english/>)

ผู้จัด: สมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรอาหารแห่งประเทศไทย (FOOMA)

เทคโนโลยีอาหารครบวงจร จากญี่ปุ่นสู่เวทีโลก

FOOMA JAPAN เปิดให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์อันทันสมัย เทคโนโลยี บริการ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาหารในทีเดียว โดยครอบคลุมเทคโนโลยีอาหารทั้งหมด ตั้งแต่เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขลักษณะ ไปจนถึงเทคโนโลยีเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจำเป็นต่อการยกระดับการผลิตประสิทธิภาพ และคุณภาพ

ในปีนี้ งาน FOOMA JAPAN ได้เพิ่มส่วนจัดแสดงใหม่เกี่ยวกับ “วิศวกรรม หุ่นยนต์ และ IoT” เพื่อนำเสนอโซลูชันขั้นสูงในการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นอัตโนมัติ โดยใช้ระบบหุ่นยนต์ในการผลิตอาหาร หรือการใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อแบ่งปันและใช้ประโยชน์จากข้อมูล ด้วยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ต่างๆ เข้ากับเครือข่าย

ผู้เยี่ยมชมงานสามารถชม สัมผัส และทดลองผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในกิจกรรมการสาธิตมากมายที่ให้ความรู้สึกเหมือนได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารจริงๆ รวมถึงชมการทำงานของเครื่องจักรผลิตอาหารญี่ปุ่น เช่น ซูชิและบะหมี่ ซึ่งได้รับความนิยมในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยคาดว่าจะช่วยนำเสนอโซลูชันที่ดีขึ้นในการแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการผลิตอาหารและแปรรูปอาหาร

บริการสนับสนุนอันอบอุ่นสำหรับผู้เยี่ยมชมงานจากต่างประเทศ

FOOMA JAPAN พร้อมนำเสนอบริการมากมายสำหรับผู้เยี่ยมชมงานจากต่างประเทศ โดยภายในงาน บุคลากรของบริษัทจัดแสดงสินค้าที่สามารถพูดภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี และภาษาอื่นๆ จะติด “เข็มกลัดสองภาษา” ที่หน้าอก นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษ จีน และเกาหลี ประจำอยู่ที่เคาน์เตอร์บริการข้อมูล เพื่อตอบข้อสงสัยของผู้เยี่ยมชมงาน

สามารถดูรายชื่อผู้จัดแสดงสินค้าและรายชื่อผลิตภัณฑ์ในงานครั้งที่แล้ว (FOOMA JAPAN 2018) ได้ที่เว็บไซต์ทางการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เยี่ยมชมงานได้รับรู้ถึงความน่าตื่นตะลึงของงานสุดยิ่งใหญ่แห่งเอเชียงานนี้

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมงาน FOOMA JAPAN 2019 ได้ที่เว็บไซต์ทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2019 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ผู้เยี่ยมชมงานยังสามารถจองโรงแรมผ่านเว็บไซต์ทางการได้เช่นกัน กรุณาติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับบริการทั้งหมดจากเว็บไซต์ทางการ

รับจดหมายข่าวทางอีเมล

“FOOMA JAPAN MAGAZINE”

รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับงาน FOOMA JAPAN และเคล็ดลับในการรับมือกับปัญหาต่างๆ ในโรงงานแปรรูปอาหาร

<https://www.foomajapan.jp/english/index.html>

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรอาหารแห่งประเทศไทย